

TỪ TÀN KHỐC ĐẾN HỒI SINH

Phóng sự của ANH DŨNG - NGỌC SƠN

Bài cuối: Hành trình nỗ lực và đoàn kết

Tháng 9/2024, hoàn lưu bão số 3 gây ảnh hưởng tới tỉnh Yên Bái, gây ra những thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Tuy bão đã qua đi nhưng hậu quả để lại vẫn còn dai dẳng, đặc biệt là những vùng bị sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng. Đứng trước tình hình này, tỉnh Yên Bái đã triển khai những biện pháp quyết liệt để khắc phục hậu quả thiên tai với sự tham gia của hàng nghìn người và phương tiện từ nhiều lực lượng, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn.

LỰC LƯỢNG HUY ĐỘNG LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Để tham gia khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3, tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 105.090 người, bao gồm: bộ đội, công an, dân quân và tình nguyện viên từ khắp nơi. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lực lượng tham gia bao gồm 1.749 bộ đội, 611 công an, 2.730 dân quân và khoảng 100.000 tình nguyện viên. Đây là sự huy động lực lượng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: "Sự tham gia tích cực của các lực lượng không

lượng công an, quân sự phối hợp cùng chính quyền xã, phường bị ảnh hưởng để nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu và hỗ trợ các gia đình sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến nay, hàng nghìn người đã được di dời tạm thời để tránh các nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra. Đặc biệt, 326 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn và 21.749 hộ dân phải di dời tài sản và gia đình. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng bố trí nơi ở tạm thời cho các gia đình tại nhà văn hóa, trụ sở ủy ban nhân dân xã và xen ghép vào các hộ gia đình không bị ảnh hưởng. Chị Hoàng Thị Lan ở xã Tuy Lộc, thành phố



Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên trong những ngày mưa lũ.

quả được triển khai nhanh chóng."

ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN

Bão lũ không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn. Để giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội. Các gia đình có người thiệt mạng và mất tích được hỗ trợ 25 triệu đồng/người, những gia đình có người bị thương nặng được hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Ngoài ra, những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà và các hộ bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà. Tỉnh cũng tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, đồng thời bố trí nơi ở tạm thời và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống.

Một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác khắc phục hậu quả sau bão là khôi phục lại hệ thống giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc. Đến nay, tỉnh đảm bảo thông đường bước 1 cho các quốc lộ 32, 37, 2D, 32C, giúp người dân di chuyển thuận tiện và việc cứu trợ diễn ra suôn sẻ hơn. Hệ thống điện đã được khôi phục cho 99,4% khách hàng bị mất điện và hệ thống viễn thông đã được phục hồi đạt 99,3%. Đồng thời, 442/442 trường học trên địa bàn đã mở cửa trở lại để học sinh tiếp tục học tập. Ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Tuy còn khó khăn nhưng chúng tôi đã nỗ lực để đưa các em học sinh trở lại trường sớm nhất. Việc dọn dẹp và khắc phục sạt lở tại các trường học đã được ưu tiên hàng đầu". Trong giai đoạn khắc phục hậu quả bão lũ, nhiều trường học ở thành phố Yên Bái tràn ngập bùn đất sau khi nước rút. Nhiều địa phương đã tổ chức các đoàn lao động tự nguyện giúp thành phố Yên Bái. Sáng sớm ngày 17/9, ngay khi nước rút, đoàn lao động tự nguyện gồm 71 cán bộ và người dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã tới thành phố Yên Bái để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Với tinh thần tự nguyện, đoàn tự chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bữa trưa đơn giản để tập trung vào công việc. Đoàn đã đến hai trường mầm non bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ là Trường Mầm non Hoa Hồng

và Trường Mầm non Sao Mai. Tại đây, các thành viên tích cực dọn dẹp bùn đất, vệ sinh khuôn viên và lớp học, giúp sớm đưa các em nhỏ trở lại trường. Tuy công việc vất vả nhưng ai nấy đều vui vẻ và hào hứng vì được góp sức khôi phục lại trường lớp sạch sẽ, an toàn cho các em học sinh. Ông Lò Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ giúp thành phố Yên Bái vượt qua khó khăn. Hy vọng các em học sinh sẽ sớm trở lại trường trong điều kiện tốt nhất". Hoạt động tình nguyện của đoàn lao động Phong Dụ Thượng không chỉ giúp cải thiện môi trường học tập cho trẻ em mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương, cùng nhau vượt qua thiên tai. Sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Đến ngày 25/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hơn 187 tỷ đồng từ các tập thể và cá nhân, cùng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm, vật dụng cứu trợ như thuyền, máy lọc nước, thực phẩm, thuốc men. Những nỗ lực này không chỉ giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Chính quyền và người dân Yên Bái, với sự hỗ trợ của cả nước, đang nỗ lực từng ngày để khôi phục lại cuộc sống sau bão.

Cơn bão số 3 đã để lại những hậu quả nặng nề cho tỉnh Yên Bái, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Những trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, sạt lở đất và làm sụp đổ nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, khiến nhiều người mất đi nơi ở, thậm chí cả sinh mạng, đời sống người dân bị đảo lộn. Trong bối cảnh đó, chính quyền tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu trợ, huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an và người dân địa phương đã cùng nhau tham gia tìm kiếm, cứu nạn, dọn dẹp và phục hồi cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả sau bão vẫn cần thời gian và sự chung tay của toàn xã hội. Bão lũ không chỉ là thảm họa thiên nhiên mà còn là phép thử về sự đoàn kết, kiên cường của người dân Yên Bái trong việc vượt qua khó khăn và tái thiết cuộc sống.

A.D-N.S



Lực lượng quân đội trở về đơn vị trong sự biết ơn của người dân vùng lũ.

chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của người dân. Điều này đã giúp tỉnh Yên Bái nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu trợ, tìm kiếm nạn nhân và khôi phục cơ sở hạ tầng".

Ngoài nhân lực, công tác khắc phục hậu quả thiên tai còn có sự tham gia của nhiều phương tiện cơ giới từ các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Theo báo cáo, tỉnh đã huy động tổng cộng 129 máy xúc, 14 máy ủi, 322 ô tô, 63 xe máy, 24 thuyền máy, 11 thuyền nan, 38 máy phát điện và 168 máy cưa xăng để thực hiện công việc khắc phục. Những phương tiện này đã tập trung hút dọn đất đá sạt lở, bảo đảm thông đường và vệ sinh môi trường. Ông Bùi Quốc Hương - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 Yên Bái chia sẻ: "Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để huy động tối đa phương tiện và nhân lực nhằm nhanh chóng đảm bảo giao thông cho các vùng bị chia cắt do bão. Đây không chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi mà còn là trách nhiệm với cộng đồng". Sau cơn bão, việc tìm kiếm các nạn nhân bị thiệt mạng và mất tích do sạt lở đất được đặt lên hàng đầu. UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các lực

Yên Bái chia sẻ: "Nhà tôi bị ngập lụt hoàn toàn nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và lực lượng tình nguyện, chúng tôi đã kịp di dời đồ đạc và được sắp xếp chỗ ở tạm thời an toàn".

Với sự tham gia của 95 đội y tế, gồm 542 thành viên và 417 cán bộ y tế, tỉnh Yên Bái đã tập trung xử lý công tác vệ sinh môi trường sau bão. Các lực lượng đã dọn dẹp bùn đất, phun thuốc khử khuẩn và xử lý nguồn nước bị nhiễm bẩn tại các vùng ngập lụt. Tính đến ngày 17/9/2024, đã có hơn 700.000 m³ bùn đất được dọn dẹp, 7.045 hộ dân đã khử khuẩn, 2.703 giếng nước được xử lý và 135.150 m³ đường phố, nhà văn hóa, chợ và các khu vực công cộng khác được vệ sinh, đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài ra, Sở Y tế Bình Định cũng hỗ trợ thêm 33 cán bộ y tế, chia thành 3 đoàn hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng như: thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa - một thành viên trong đội y tế chia sẻ: "Chúng tôi đã không ngừng nghỉ trong những ngày qua để đảm bảo vệ sinh môi trường và khám, chữa bệnh cho người dân. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã giúp công tác khắc phục hậu